

31 ธันวาคม 2558 หน้า 7

## กยท.เปิดศูนย์เรียนรู้ยางพารา4แห่งรับปีใหม่

● **เชาว์ ทรงอาวุธ** ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการทำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายคืนความสุขให้คนในชาติด้วยการให้หน่วยงานภายใน กษ.ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรได้เข้าถึงการบริการและผลผลิตจากการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ ภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2559 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พร้อมทั้งกระตุ้นการใช้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมก้าวเข้าสู่ปี 2559 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จึงเปิดให้บริการที่พักริ่แก่เกษตรกรและประชาชน พร้อมทั้งแจกเอกสารวิชาการเกี่ยวกับยางพารา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราของ กยท. ตามพื้นที่ต่างๆ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดนครพนม บ้านดงโชค ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุง บ้านควนอินนอโม หมู่ 7 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง และศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่

หมู่ 1 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ จึงขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ ติดต่อเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย กยท. หวังว่าจะมีโอกาสต้อนรับประชาชนและเกษตรกรที่ต้องการพักผ่อน พร้อมทั้งท่องเที่ยวเต็มเต็มประสบการณ์ด้านการเกษตรยางพาราในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยความสุขกันอย่างถ้วนหน้า

31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 หน้า 6 (1)

# เผย 2 ตัวเก็งชิงตำแหน่งผู้ว่าการยาง ปธ.บอร์ดคุณข้าวเปลือกตำแหน่ง/เบรก 2 พันล.ซื้อขายป้อนจีน



**“สุพจน์-กฤต” 2 ตัวเก็ง ชิงตำแหน่งผู้ว่าการการยางฯ คณะกรรมการขอเอกสารเพิ่มเติมการันตีผลงาน คาดหลังปีใหม่รู้ผล ด้าน “เลิศวิโรจน์” ประธานบอร์ดคุณถูกสร้างกระแสลือคนลงตำแหน่ง ยันโปร่งใส ชี้พวกคุณสมบัติไม่ถึงตัวป่วน อีกด้านสั่งเบรกอนุมัติงบ 2 พันล้าน ซื้อยางป้อนซีโนเคม อ่างรอบบอร์ดครบองค์ประชุมก่อน**

นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความคืบหน้าการสรรหาว่า ก่อนหน้านั้นได้มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทั้งสิ้น 8 คน ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ได้คัดเลือกเหลือเพียง 2 คนที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่ นายสุพจน์ อวาตส อธิบดีผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีแบงก์ และ นายกฤต ธนิศราพงศ์ ผู้จัดการบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด (อดีตผู้สมัครผู้ว่าการการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และอดีตผู้สมัครองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งได้พิจารณา

แล้วว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ จึงได้เรียกขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม และหาผู้รับรองผลงานว่าเป็นความจริงหรือไม่ จากนั้นจึงจะมีการประชุมในรอบต่อไปว่าใครจะมีความเหมาะสมที่จะมาเป็นผู้ว่าการ กยท. เข้ามาบริหารยางพาราทั้งระบบ

“ตามใบสมัครนั้นคุณสุพจน์ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีการศึกษาศรีนครินทร์ (ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ประยุกต์ จาก Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ และปริญญาโทด้านการจัดการ จากสถาบันศตินทรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนคุณกฤต ก็เคยลงสมัคร

ผู้ว่าการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ”

ขณะที่นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน (กยท.) และประธานสรรหาผู้ว่าการ กยท. เผยว่า ที่ผ่านมามีการประชุมหลายรอบ ว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมในการบริหารยางพาราในช่วงที่ตลาดขาลง ซึ่งไม่ใช่ง่าย แต่ก็ยังมีคนปล่อยข่าวว่าลือตำแหน่งไว้ให้คนนั้นคนนี้ ซึ่งขอชี้แจงว่า 1. ถ้าจะลือก็จะเชิญกรรมการระดับรองปลัดต่างกระทรวงเข้ามาเป็นกรรมการทำไม 2. จะจัดประชุมทำไม สัปดาห์หนึ่งหลายรอบ สู้แต่งตั้งทีเดียวไม่ดีกว่าหรือ และ 3. การบริหารยางทั้งระบบ

ในช่วงขาลงง่ายหรือ หากเลือกไม่ดีก็ถูกตำหนิขึ้นทั้งล่อง มองว่าผู้ที่สร้างกระแสข่าวเป็นพวกที่ผิดหวัง เพราะคุณสมบัติไม่ได้ เรื่องนี้โปร่งใส สังคมตรวจสอบได้ “ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมได้มีการประชุมบอร์ด กยท. คุณเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้เสนอขออนุมัติงบ 2 พันล้านบาท เพื่อจะซื้อยางจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ป้อนบริษัท ซีโนเคมฯ จากจีนตามสัญญา (2 แสนตัน) ที่จะส่งมอบในล็อตเดือนมีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้ จึงได้แจ้งว่าให้ชะลอออกไปก่อน เพื่อรอบอร์ดตัวจริงเข้ามาอนุมัติ คาดว่าจะใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น ที่จะครบองค์ประชุม และที่สำคัญ เรื่องเงินๆ ทองๆ ผมไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วย”

อนึ่ง การสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รอบแรก ได้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2558 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาจำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายเพ็กเลิศวังพง อดีตประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 2. นายยุทธियง ลิ้มเลิศวาที ปัจจุบันผู้ดำเนิน

31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 หน้า 6 (2)

รายการสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวีนิวส์ 3. นายกฤต ธนิตราพงศ์ ผู้จัดการบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด (อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการ รฟม. และผู้ว่าการ ขสมก.) เป็นต้น ปรากฏว่าคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วน จึงได้ ปรับลดลงเหลือแค่เคยบริหารองค์กร 3 พันล้านบาท แล้วขยายเวลารับสมัครจนถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2558 จึงได้ผู้สมัครเข้า ร่วม 8 คน ปัจจุบันเหลือผู้เข้ารอบ 2 คน ดังกล่าว

ขณะที่บอร์ดการยางฯกำลังรอ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็น ชอบ พร้อมกับผู้ว่าการ กยท.ได้แก่ 1. นายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ ผู้แทน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2. นาย ประสิทธิ์ หมดเส้น ผู้แทนเกษตรกรชาวสวน ยางภาคใต้ 3. นายสาย อินคำ ผู้แทน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ 4. นายสังเวิน ทวดห้อย ผู้แทนเกษตรกร ชาวสวนยางภาคตะวันออก 5. นายเสนีย์ จิตเกษม ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6. ดร.ธนวัฒน์ พลวิชัย ผู้แทนผู้ประกอบการทางด้าน การค้า และ 7. นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ผู้ แทนผู้ประกอบการยางด้านอุตสาหกรรม

31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 หน้า 1, 10 (1)



# 10 ข่าวเด่นฐานปี 58

เป็นประเพณีปฏิบัติ เมื่อใกล้สิ้นศักราช ที่ประชุมกองบ.ก.ย่อนประมวลผลงานข่าว ที่ทีมงานฐานฯ ติดตามรายงานท่านผู้อ่านมาทั้งปี เพื่อคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือ เป็นข่าวเปิดประเด็นใหม่ มีเพื่อนสื่ออื่นขยายผลต่อ เป็นเรื่องใหญ่ส่งผลกระทบต่อวงกว้าง ที่เจื่อนำที่ทีมงานทุ่มเทเฝ้าติดตามมารายงานอย่างต่อเนื่อง จนเห็นภาพความเปลี่ยนแปลง หลังการเสนอจากโต๊ะข่าวต่าง ๆ และคัด 10 เรื่องที่เขารอบมาแข่งขัน หลังการถกเถียงแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกข่าว “ไทยล้นรอดใบแดงไอยยู” เป็นข่าวดีเด่นของฐานฯ ประจำปี 2558 นี้

## 1. ไทยล้นรอดใบแดงไอยยู

พลันที่คณะกรรมการยุโรป (อียู) ประกาศให้ใบเหลืองไทย กรณีที่ยังไม่ดำเนินการที่เพียงพอ ในการป้องกัน ชจัด และยับยั้งการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) หรือทำประมงผิดกฎหมาย เมื่อ 21 เมษายน 2558 และขีดเส้นให้เวลาแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจภายใน 6 เดือน แต่ล่าสุด มิฉะนั้นจะให้ใบแดง คือ

ระงับการนำเข้าสินค้าประมงจากไทย ที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป ปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาท จนโกลาหลไปทั่ว

ทันทีเช่นเดียวกัน “ฐานเศรษฐกิจ” ตามเกาะติดข่าวทุกแง่มุม และรายงานทั้งในรูปข่าว





การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 หน้า 1, 10 (2)

บทวิเคราะห์-สัมภาษณ์  
รายงานเป็นระยะ เริ่ม  
ด้วยข่าวพาดหัวเปิดประ  
เด็น “เร่งปลดใบเหลือง  
อียู แฉถูกแช่แข็งเป็น  
เรือ เกือบ/เอกชนใช้  
อำนาจพิเศษปิดช่อง  
ก่อน ก.ม.บังคับใช้” ควบ  
คู่กับสัมภาษณ์พิเศษ นาย  
จุมพล สงวนสิน อธิบดี  
กรมประมง “6 เดือน  
เคลียร์ปม ‘ประมง’ ลุ้น  
แย่งสุด ‘ต่ออายุใบเหลือง’”

ในฉบับที่ 3,047 ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2558 แล้วเกาะติดทุกมุมข่าว

ทั้งความร้อนรนของรัฐบาล รัฐบาลสั่งจัดระเบียบใหม่อย่างเข้มงวด กระทบเรือ  
**ประมงผิดกฎหมาย** ที่วันทำงานทันทีที่กว่า 1.5 หมื่นคน เข้มงวดเรือผิดกฎหมาย  
ห้ามออกหาปลา หรือเข้าเทียบท่าแพปลา ส่งผลต่อเนื่องห่วงอาหารทะเลขาดแคลน  
กระทบห้องเย็น ผู้ค้า ผู้บริโภค จนต่อมารัฐต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทำ MOU 37  
ประเทศ นำเข้าสินค้าประมงจากเพื่อนบ้าน

ด้านการเร่งจัดระเบียบเรือประมงไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 2 หน่วยงานหลัก คือ  
**กรมประมง** สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่จะออกใบอนุญาต หรือใบอนุญาตเครื่องมือ  
ในการทำประมง กับ**กรมเจ้าท่า** สังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ออกใบอนุญาตทะเบียน  
เรือ ทีมข่าวฐานขุดติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่เรือประมงเกือบทุกลำอ้าง  
ว่าไม่พร้อมรองรับ จนถึงการออกกฎหมายประมงเพิ่มข้อกำหนดใหม่ เช่น ระบบติดตาม  
เรือ (VMS) ที่มีผู้ติดตั้ง 5 บริษัท ต้องต่อราคาเพื่อลดภาระให้เรือประมง หรือ  
เจรจารัฐขอนิรโทษกรรมเรือประมงเกือบ

ต่อมานายกรัฐมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้ง **ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ  
ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)** ขึ้น เพื่อบูรณาการงานทุกหน่วย ที่ฐานขุดสัมภาษณ์พิเศษ  
พล.ร.ท.จุมพล ลุ่มพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือน ในฐานะโฆษกและผู้อำนวยการ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศปมผ. (ยศตำแหน่งในขณะนั้น) ถึงแนวทางและความคืบหน้า  
การแก้ไขปัญหา

อีกด้านหนึ่งในแง่มนุษยธรรม รัฐบาลมอบหมาย พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง  
รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สดช. ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ  
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คสช. คณะที่ 1 ให้ดูแล**เยียวยาเรือประมง**ที่ได้รับผลกระทบกับ  
คำสั่งต่างๆ จนไม่สามารถออกไปทำการประมงได้ หรือต้องเลิกอาชีพในที่สุด

ด้านการปรับปรุงกฎหมาย แม้รัฐเร่งประกาศใช้ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.  
2558 แต่อียูยังคงว่าขาดสาระสำคัญบางเรื่องไป เช่น ขาดมาตรการควบคุมการทำ  
ประมงในและนอกน่านน้ำไทย ขาดการจำกัดปริมาณการจับให้สอดคล้องกับการฟื้น  
ตัวตามธรรมชาติเพื่อให้ยั่งยืน เป็นต้น

6 พฤศจิกายน 2558 ครม. มีมติเห็นชอบ ประกาศใช้ **พ.ร.ก.การประมง  
พ.ศ. 2558** ฉบับใหม่ เพื่อปิดจุดอ่อน แสดงความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา ก่อนที่  
คณะอียูจะเข้ามาประเมินผลความคืบหน้าในเดือนมกราคม 2559 นี้ ที่ต้องรอผลว่า  
ไทยจะปลดล็อกใบเหลืองไอยูยูได้หรือไม่

**ปลดล็อกใบแดงไอยูยูมีลุ้นระทึก ?!?**

## 2. ดอนเมืองแชมป์โลกสนามบิลโลว์คอสต์

วางโพลีชันใหม่เมื่อปี 2555 บมจ.ท่าอากาศยานไทย(ทอท.) ให้ดอนเมือง  
เป็นฮับการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์ แอร์ไลน์) รับแนวโน้มใหม่ของอุตสาหกรรม  
การบิน

31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 หน้า 1, 10 (3)

> สนามบินโลว์คอสต์ 5 อันดับแรกของโลกตามจำนวนผู้โดยสาร



ตรงเป้าเข้าจังหวะการเติบโตของธุรกิจสายการบินโลว์คอสต์ ที่ขยายเครือข่ายไปทั่วโลกกันไม่หยุดยั้ง ทำดอนเมืองกลับมาคึกคักทันตา

CAPA Centre for Aviation (CAPA) สำนักวิจัยธุรกิจการบินชื่อดังของโลก ระบุ ครั้งแรกปีนี้ดอนเมืองมีผู้โดยสารเพิ่มถึง 50% แซงคู่แข่งขึ้นแท่นแชมป์ สนามบินสำหรับสายการบินโลว์คอสต์ใหญ่สุดในโลก

ซึ่งเหตุจาก 3 สายการบินโลว์คอสต์หลัก คือ แอร์เอเชีย กรุ๊ป นกแอร์ และไลออนแอร์ ต่างขยายธุรกิจต่อเนื่อง คาดเครื่องบินโลว์คอสต์ไทย ที่บินจากดอนเมือง 80 ลำ เป็นกว่า 100 ลำภายในปีนี้ หรือเพิ่มเกือบเท่าตัวนับจากปี 2556

ด้านทอท.คาดการณ์ทั้งปีนี้ผู้โดยสารผ่านดอนเมืองมีไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน เทียบเท่าตอนก่อนปิดดอนเมืองย้ายไปสุวรรณภูมิที่เปิดใหม่

เพื่อลดความแออัดจึงเร่งเปิดฝูงบินเปิดใช้อาคารผู้โดยสาร (เทอร์มินัล) 2 ไร่รองรับเที่ยวบินในประเทศ ส่วนเทอร์มินัล 1 สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2558 แล้ว และเตรียมขยายเฟส 3 ต่อ ไร่รองรับผู้โดยสารเป็น 40 ล้านคนในปี 2560

วิว แชมป์นี้อีกนาน

**3. สติ๊กบานเบรกคอนโดฯใหม่หิวเมืองหลัก**

ผู้ประกอบการสั่งหยุดโครงการโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม **พริบหัวเมือง** หลักรายทาง หลังรัฐบาลยังลึกลับประกาศแผนกู้ 2 ล้านล้านบาท ลงทุนโครงข่ายรถไฟ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง เมื่อปี 2555

การเมืองพลิก คสช.เข้าควบคุมอำนาจปกครอง หยุดซ่อมประชาธิปไตยชั่วคราว ควบคุมเศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจไทย ซึมกระเทือ **แจ็กพ็อตแตก**ใส่ปีนี้เมื่อคอนโดมิเนียมทยอยสร้างเสร็จพร้อมโอน แต่กลับวังเวงยิ่ง

ทำเอาผู้ประกอบการหน้ามืด อัดฉีดสารพัดโปรโมชั่น เร่งระบายสต็อกคอนโดมิเนียมที่สะสมมาตั้งแต่ปี 2555 ถึงทุกวันนี้ที่มีรวม 8.1 หมื่นยูนิต มูลค่ารวมกว่า 1 แสนล้านบาท และสั่งเบรกแผนขึ้นคอนโดฯใหม่ต่างจังหวัดของปี 2558 เกือบ

**ประเสริฐ แต่ดูยสาวิต** นายกสสมาคมอาคารชุดไทย คาดการณ์ว่า ต้องใช้เวลาทยอยดูดซับไปอีก 2-3 ปี หรือถึงปี 2562 บางพื้นที่ไม่มีความต้องการจริงรองรับ ประกอบกับกำลังซื้อต่างจังหวัดชะลอหนัก ตามราคาสินค้าเกษตรที่ดิ่งเหว ยังดีรัฐออกมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ อาจช่วยดูดซับสินค้าคงเหลือออกไปได้ประมาณ 5-10% ออกซิเจนมาพอดี

**4. ลานเบียร์ปีนี้มีหนาว**

ขณะกระแส “ดาราโพสต์เบียร์” กำลังพัดจัด ฐานขพาดหัวข่าว “ถึงคราวลานเบียร์ปีนี้มีหนาว หมอสมานชัยผดก.ม.คูนน้ำเมา” เมื่อปลายตุลาคมนี้ จุฑชนวน

31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 หน้า 1, 10 (4)

ตอบโต้ข้อหมิ่นประมาท

น.พ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมือปราบน้ำเมา แจกแจงว่า ลานเบียร์สด ซึ่งมีการจัดคอนเสิร์ต มี



การเล่น ซิงโซค โลโก้ รวมถึงมิวสิกเฟสติวัล เข้าข่ายความผิดตาม ม.32 พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

ทำเอาศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง ฟิมฟ้า บอกละลา ลาก เป็นเทศกาลไทย รายได้จากการโชว์ตัว ขณะผู้ประกอบการลานเบียร์โต้แย้งยืนยันจัดต่อ ซึ่งช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจพื้นบรยากาศบ้านเมือง พร้อมเสนอหอมสมาน เชิญตัวแทนสำนักงาน กฤษฎา เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยวางแนวปฏิบัติ “ลานเบียร์” ให้ชัด อะไรทำได้ อะไรทำ ไม่ได้ เพื่อเข้าใจตรงกัน

ก่อนลามไกลเกิน “บิกตู” ดิดเบรก บอกไม่อยากให้ไปยุ่งอะไรมา

โดยหอมสมานแจกตบท้าย บอกลานเบียร์ไม่ผิด แต่กิจกรรมประกอบทั้ง หลาย “ผิด” เพราะเข้าข่าย “จูงใจให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ก่อนย้ายมูมหมอบ ที่ ทำคนไทยเจ็บ พิกัด และเสียชีวิต มี แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ 1



• พล.อ.สุรยุทธ์ จันทรโอชา

สระแก้ว, ตราด, สงขลา และหนองคาย ระยะที่ 2 มีเชียงราย, นครพนม, กาญจนบุรี และนราธิวาส พร้อมจัดสรรงบประมาณให้ก่อน สำหรับแผนงานที่ลงในพื้นที่ ทั้งถนน รถไฟ สะพาน ด้านศุลกากร

ตามมาด้วย **มาตรการจูงใจ**ผู้ประกอบการที่ประกาศเป็นระลอก ไม่ว่าจะ เป็น มาตรการด้านสิทธิประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากบีโอไอ

แก้เกมฟองสบู่ราคาที่ดิน ที่ถูกปั่นฟองรับข่าวประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ โดย **จัดหาที่ดิน**รัฐมาถอนสภาพเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อ **ปล่อยเช่า** ให้เอกชนเช่าลงทุน โดยให้เงื่อนไขผ่อนปรนสุดๆ ทั้งลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือค่าธรรมเนียมจัดการ ให้เช่าลงกึ่งหนึ่ง ปลอดถาวร 5 ปีไปเริ่มจ่ายปีที่ 6 ระยะเวลาเช่ายาว 50 ปี และ

## 5. อดทุกมาตรการแจ้งเกิด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ออกคำสั่งคสช.ที่ 72/2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 แต่งตั้ง คณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ(กนพ.) ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ต่อเนื่องมาตลอดปีนี้มีมาตรการ ต่อเนื่อง

กนพ.ประกาศชัดแล้ว เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 เฟส 10 จังหวัด ระยะที่ 1 มีตาก, มุกดาหาร,

และนราธิวาส

31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 หน้า 1, 10 (5)

ต่อได้อีก 50 ปี

อีกเรื่องสำคัญ เสนอร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... เข้ากระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยตรง อัดสารพัดโปรย แรงเพื่อแจ้งเกิดตามบัญชา “บิ๊กตู่”

### 6. มหากาพย์ระบายนาง “ให้หนาน”

ระบายนางพาราล็อตใหญ่ในสต็อกกรีซยังไม่มีความสำเร็จ นับแต่ตีลซื้อขายยาง 1 แสนตัน กับบริษัท ยี่ฟิงเหลียน จำกัด ตั้งแต่กลางปี 2557 แต่ก็โยกโย้ ที่สุดองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) สั่งล้มตีล

ไล่เลี่ยกับบริษัท ไชนา ให้หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ปฯ โผล่เป็นคู่ค้ารายใหม่ มีตัวแทนคือ บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์ เทรตซ์ เข้าเจรจากับ อ.ส.ย. จุดประกายความหวัง ฐานขาคัดหัวข่าว “บั้นราคายางทะลุ 70 ยักษ์ไชน่า ให้หนาน รับเบอร์ทาบซื้อล้านตัน”

ลงนามสัญญาเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 จะรับซื้อยางเก่าฟุ้งใหม่รวม 4 แสนตันเศษ แต่ตลอดปี 2558 รับไปแค่จิบจ้อยเป็นเตาดลาน แม้จะปรับสัญญาผ่อนปรนยังไม่เข้าแผน

ขณะบางช่วงที่ราคาทำท่าขยับขึ้น ชาวสวนยางก็ออกมากดดันห้ามรัฐขายเกรงปริมาณยางที่เทออกจะกดราคาลงอีก

ทีมข่าวฐานฯ เกาะติดการระบายนาง ยิ่งใกล้สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2558 ความหวังยิ่งริบหรี่ ขณะที่ผู้บริหาร อ.ส.ย.เร่งรายงานบอร์ดบริหาร ขอยกเลิกสัญญา เพราะเกรงความผิดพลาด

ตัวแทนผู้ซื้อถอดเข้าเจรจากับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีเกษตรฯ คนใหม่ หลังการปรับกรม. “ตู่ 2” ยอมจ่ายค่าปรับ 41 ล้านบาท และขอขยายเวลารับมอบไปสิ้นสุด 21 พฤษภาคม 2559 ให้ตามล้นถ้ายังทำตามสัญญาไม่ได้คราวนี้ รัฐบาลจะเอาไ้กับสต็อกยางรัฐที่ค้างเต็ง

### 7. ส่งออกรถแข่งหน้ายอดชายในไทย

ไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์ใหญ่ ได้สัญญา “ดีทรอยต์ออฟเอเชีย” เต็มเพื่อป้อนตลาดในประเทศเป็นหลัก ส่ง



ออกเป็นส่วนเสริม แต่นับวันยอดส่งออกดีขึ้นเรื่อยๆ

ปี 2558 แวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ตั้งเป้ายอดผลิตที่ 2.13 ล้านคัน แต่เศรษฐกิจซบถาลั้งซัดถอย ยอดขายในประเทศทำได้ 9.3 แสนคัน ขณะที่ยอดส่งออกยังแรงขึ้นไปอยู่ที่ 1.2 ล้านคัน

ตลาดส่งออกแข่งหน้าไปแล้ว และนับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ รถบรรทุก 1 ตัน หรือรถกระบะไทย ได้รับความนิยมสูง ส่งออกเป็นสัดส่วนสูงถึง 58% ยิ่งปีนี้ค่ายรถออกกระบะโฉมใหม่เกือบทุกค่าย แรงสุดโตโยต้าเปิด “ไฮลักซ์รีโว่” หลังเปิดตัวคาดยอดส่งออกจะกระตุกขึ้นอีก โดยตลาดกระบะไทยมุ่งตะวันออกกลาง ที่ขึ้นชอภกันมาก เหมาะกับภูมิประเทศ ใช้งานสารพัดประโยชน์ จนแพงกว่ารถเก๋งไปแล้ว



31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 หน้า 1, 10 (6)

ด้านรถยนต์นั่งมีสัดส่วน 37% เดิมโตจากส่งออกอีโคโนคาร์ไปตลาดยุโรป และอเมริกาเหนือ

หลังอีโคโนคาร์เฟส 1 สำเร็จงดงาม มาสด้าเปิดสายพานการผลิต “มาสด้า 2” ประเดิมค่ายแรกอีโคโนคาร์ เฟส 2 ส่งออกไปทั้งในกลุ่มอาเซียน ออสเตรเลีย ล่าสุดส่งเข้าตลาดอังกฤษ

มิติซูบิซึกิไม่น้อยหน้า พฤศจิกายนนี้ได้ฤกษ์ส่งออกรุ่นตัวเก่ง “ปาเจโรสปอร์ตใหม่” ไปตลาดโลกกว่า 90 ประเทศ จากชื่อเสียงรุ่นก่อนหน้า ได้รับรางวัลรถเอสยูวียอดเยี่ยมมาก่อน

เราเป็นโรงงานรถยนต์ของโลก

## 8. เปิดแผนฟื้นฟู “คลองจั่น” 26 ปี

นับจากศาลล้มละลายกลางรับคำร้อง 26 สิงหาคมปีที่แล้ว กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น เป็นซีรีส์เรื่องยาว ที่ทีมข่าวฐานเกษตรติดข่ามปี มีนาคม 2558 ศาลสั่งฟื้นฟูฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผน ล่วงถึง 7 กันยายน ฐานฯเปิดแผนฟื้นฟูฉบับสมบูรณ์ที่เพิ่งแล้วเสร็จ ที่เปิดแล้วตัวเลข มีมูลหนี้ที่นำขึ้นฟ้องร้องต่อศาลรวม 1.733 หมื่นล้านบาท ด้านเจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระกว่า 1.88 หมื่นคน แบ่งเป็น 12 กลุ่ม คือ

- 1.เจ้าหนี้มีประกัน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ภาระหนี้ 1.54 พันล้านบาท
- 2.เจ้าหนี้มีประกันอีก 1 ราย 34 ล้านบาท
- 3.เจ้าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 71 ราย ภาระหนี้ 6.9 พันล้านบาท
- 4.เจ้าหนี้ผู้ฝากเงินนิติบุคคล 14 ราย 77 ล้านบาท
- 5.เจ้าหนี้สมาชิก 5.2 พันราย หนี้ 7.27 พันล้านบาท
- 6.เจ้าหนี้สหกรณ์ตามคำพิพากษา 1 ราย มูลหนี้ 811 ล้านบาทเศษ
- 7.เจ้าหนี้สมาชิกตามคำพิพากษา 175 ราย มูลหนี้ 516 ล้านบาท
- 8.เจ้าหนี้เงินรอจ่ายคืน 99 ราย 89.5 ล้านบาท
- 9.เจ้าหนี้ค่าเช่า 1 ราย 2.03 ล้านบาท
- 10.เจ้าหนี้ค่าบริการ 1 ราย 3.84 ล้านบาท
- 11.เจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันอื่น 17 ราย มูลหนี้ 60.50 ล้านบาท และ
- 12.เจ้าหนี้ที่ยอดชำระไม่เกิน 1 หมื่นบาทอีก 1.32 หมื่นราย มูลหนี้ 19.45 ล้านบาท

โจทย์ใหญ่สุดเลยคือ จะหาเงิน 1.73 หมื่นล้านบาทมาคืนเจ้าหนี้ได้อย่างไร แผนขวางไว้ 3 แนวทาง ที่บรรดาเจ้าหนี้ต้องภาวนาไปอีก 26 ปี ว่าจะได้คืนครบหรือไม่ เจ็บนี้อีกนาน

## 9. เกาะติดสงครามค่าเงิน

คาดไว้ล่วงหน้าค่าเงินผันผวนจะเป็นปัญหาหนักของปี 2558 เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงทั่วโลก ทั้งน้ำมันราคาหวัทึม และธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด จะปรับขึ้นดอกเบี้ย

ฐานฯพาดหัวรายงานข่าว “ห่วงสงครามค่าเงิน-น้ำมันทำพิษ จุดส่งออกเสี่ยงขาดเป้า 3 ปีซ้อน” รับศักราชใหม่ ตั้งแต่มกราคม 2558 และติดตามต่อเนื่อง

เพราะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวไม่สม่ำเสมอ ขณะสหรัฐฯ เล็งขึ้นดอกเบี้ย จากที่กตต่ำเรียดินช่วงกระตุ้นยาว ด้านมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหลายชาติหันกระทบ ออกมาตรการป้องกันตัวเองบ้าง ปลุกกระแส “สงครามค่าเงิน”

ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางญี่ปุ่น หรือบีโอเจ ประกาศใช้คิวอีตามในปี 2556 ต่อด้วยธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) จนธนาคารกลางสวีตเซอร์แลนด์ รับยกเลิกกำหนดเพดานเงินฟริงก์สวีตอยู่โร เพื่อรับมือค่าเงินผันผวน

ฝั่งธนาคารกลางจีน (PBCO) ปรับลดค่าเงินหยวนลง 3 ครั้ง และลดค่ากลางการเคลื่อนไหวของเงินหยวน (Band) บวกลบ 2% เพื่อรับมือการแข่งขันค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ

ค่าบาทไทยปีนี้ก็แกว่งไกล แข็งสุดที่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ ครึ่งปีหลังหันมาอ่อนแตะ 36.64 บาท อ่อนสุดในรอบ 8 ปีครึ่ง ฝ่ามาทั้งปีกระทั่งกลางธันวาคมที่ผ่านมา เฟดได้ฤกษ์สั่งปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็นประเดิม ต้องจับตาปฏิริยานานาชาติกันต่อ

ใครจะโดดเข้าเล่น “สงครามค่าเงิน” รอบใหม่หรือไม่

31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 หน้า 1, 10 (7)

## 10. เหล็กจีนป่วนโลก

เหล็กจีนท่วมตลาดไทยเป็นปัญหายืดเยื้อแก้ไม่ตก เพราะยอดการใช้ปีละ 17 ล้านตัน โรงเหล็กไทยผลิตป้อนตลาดแค่ 6 ล้านตัน ที่เหลือเหล็กจีนกวาดเรียบ เพราะถึงนำเข้าก็ยังถูกกว่าตันละกว่า 2-3 พันบาท

ผู้ประกอบการร้องรัฐให้ปกป้องก่อนสายป่านหมด ทั้งมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด หรือเอดี และมาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (เซฟการ์ด) เพื่อตั้งกำแพงภาษีสกัด แต่ยังไม่สำเร็จหรือไม่เป็นผล เพราะอัตราจัดเก็บยังต่ำสกัดไม่อยู่

จีนผลิตเหล็กปีละถึง 800 ล้านตัน แต่ใช้ในประเทศแค่ 600 ล้านตัน ทางจีนยกเว้นภาษีส่งออกหนุระบายออกตลาดโลก และใช้ช่องโหว่ เช่น เจืออัลลอยให้ต่างจากเหล็กในประเทศ เพื่อยกเว้นอากรนำเข้า นอกจากไทยแล้วโรงเหล็กเพื่อนบ้านก็ร้องผ่านเวทีอาเซียน-จีน แต่ยังไม่เป็นผล

ทางการอังกฤษจัดพิธีรับประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ของจีนมาเยือนอย่างยิ่งใหญ่ จนเป็นทริปประวัติศาสตร์ ในวงหารือข้อราชการ 2 ฝ่าย ไม่วายหยิบปัญหา “เหล็กจีน” ขึ้นแลกเปลี่ยน

เหล็กจีนป่วนไปทั่วโลกแล้ว

30 ธันวาคม 2558 หน้า 8

## สวนยางเฮของขวัณปีใหม่

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ หรือผู้เช่าและคนกรีดยางในสัดส่วน 60 : 40 ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 850,000 ครัวเรือน

โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยางจะได้รับเงินชดเชย 900 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ สำหรับคนกรีดยางจะได้รับเงินชดเชย 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยใช้งบประมาณ 12,750 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 และมีบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. รวมทั้งเป็นผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป โดยสวนยางต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ สำหรับคนกรีดยางที่เข้าร่วมจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/58 มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรสวนยางพาราและคนกรีดยางสามารถขอใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.58-29 ก.พ.59 นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริมให้ด้วย.

30 ธันวาคม 2558 หน้า 6

## ธ.ก.ส.จ่ายชดเชยยางไร่ละ 1.5 พันบาท

● ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินชดเชยยางให้เจ้าของสวนและคนกรีดยางไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ต่เป้า 8.5 แสนครัวเรือน วงเงินรวม 1.27 หมื่นล้านบาท พร้อมหนุนสินเชื่อประกอบอาชีพเสริมอีก 5 พันล้านบาท มอบของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกรในโครงการชำระดีมีคืน และหนุนสินเชื่อลูกค้าดีที่ปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่เกษตรยั่งยืน

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวสวนยางตั้งเป้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีเอกสารสิทธิทั้งเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าและคนกรีดยาง

รายไร่ละ 60:40 ไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีดยางไม่เกิน 15 ไร่ กรณีครัวเรือนมีสวนยางเปิดกรีดยางเกิน 15 ไร่ขึ้นไปให้การช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยางจะได้เงินชดเชย 900 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ สำหรับคนกรีดยางจะได้รับเงินชดเชย 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยใช้งบประมาณ 12,750 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/58 และมีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส. รวมทั้งเป็นผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดยางตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไปโดยต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิสำหรับคนกรีดยางที่เข้าโครงการต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ที่กรีดยางให้แก่เกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/58 โดยขอใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558-29 กุมภาพันธ์ 2559



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ธ.ก.ส.ดีเดย์จ่ายชดเชยชาวสวนยาง 12,750 ลบ.พร้อมให้สินเชื่อสร้างอาชีพเสริม

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 09:58:53 น.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ดีเดย์จ่ายเงินชดเชยเกษตรกรชาวสวนยาง เจ้าของสวน และคนกรีดยางไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ เป้าหมาย 850,000 ครัวเรือน วงเงิน 12,750 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริมอีก 5,000 ล้านบาท สร้างรายได้นอกเหนือจากการทำอาชีพเสริมเพียงอย่างเดียว

วันนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีมอบเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 3 พ.ย.58 ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางจากภาวะราคายางตกต่ำ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวสวนยางและช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ ประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าและคนกรีดยางในสัดส่วนร้อยละ 60:40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 850,000 ครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่ กรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดเกิน 15 ไร่ขึ้นไปให้การช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยางจะได้รับเงินชดเชย 900 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายการผลิต 700 บาทต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ สำหรับคนกรีดยางจะได้รับเงินชดเชย 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยใช้งบประมาณ 12,750 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 และมีบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. รวมทั้งเป็นผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดในปัจจุบันตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป โดยสวนยางต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ สำหรับคนกรีดยางที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ที่กรีดยางให้กับเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรสวนยางพาราและคนกรีดยางสามารถขอใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.58-29 ก.พ.59

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังได้สนับสนุนสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ปีการผลิต 2558/59 โดยขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากเดิมที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.เคยอนุมัติไว้ที่ 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร และสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตร นอกเหนือจากการทำสวนยางเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรของไทย

อินโฟควิสท์ โดย ธนวิฑู เสือแยม/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมลล์:

sasithorn@infoquest.co.th--



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

**ธ.ก.ส.จ่ายชดเชยชาวสวนยาง 12,750 ล้านบาทแกมสินเชื่อสร้างอาชีพเสริมอีก 5 พันล้าน  
(29/12/2558)**

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินชดเชย รายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางจากภาวะราคายางตกต่ำ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิต สร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวสวนยางและช่วยเหลือ ค่าครองชีพคนกรีดยาง

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ ประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าและคนกรีดยางในสัดส่วนร้อยละ 60:40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 850,000 ครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่ กรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิด กรีดเกิน 15 ไร่ขึ้นไปให้การช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยางจะได้รับเงินชดเชย 900 บาท ต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และ สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ สำหรับคนกรีดยางจะได้รับเงินชดเชย 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่ เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยใช้งบประมาณ 12,750 ล้านบาท

นายลักษณ์กล่าวว่า ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริม การเกษตร ปี 2557/58 และมีบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. รวมทั้งเป็นเป็นผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดในปัจจุบันตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป โดยสวนยางต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ สำหรับคนกรีดยางที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่ง ประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ที่ยกรีดยางให้กับเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 มี บัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรสวนยางพาราและคนกรีดยางสามารถขอใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานกองทุน สงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

นายลักษณ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังได้สนับสนุนสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ ประกอบอาชีพเสริม ภายใต้แนวทางการพัฒนาทางพาราทั้งระบบ ปีการผลิต 2558/59 โดยขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากเดิม ที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.เคยอนุมัติไว้ที่ 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ เกษตรกร และสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตร นอกเหนือจากการทำสวนยาง เพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรของไทย

ที่มา : มติชนออนไลน์ (วันที่ 28 ธันวาคม 2558)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

## ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อ (29/12/2558)

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (29 ธ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการสร้าง ความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ ประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าและคนกรีดยางในสัดส่วน 60 : 40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 850,000 ครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีดยางไม่เกิน 15 ไร่ กรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดยางไม่เกิน 15 ไร่ขึ้นไปให้การช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าจะได้รับเงินชดเชย 900 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายการผลิต 700 บาทต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ สำหรับคนกรีดยางจะได้รับเงินชดเชย 600 บาทต่อไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยใช้งบประมาณ 12,750 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 และมีบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส.รวมทั้งผู้ปลูกยางมีพื้นที่เปิดกรีดยางในปัจจุบันตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ส่วนคนกรีดยาง ต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ปี 2557/58 มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. โดยขอใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.58-29 ก.พ.59.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ (29/12/2558)





**NNT**

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

## ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (29/12/2558)

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดมุกดาหาร จัดมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ (28 ธ.ค.58) ที่ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ในการประชุมกรรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด มุกดาหารซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 12/2558โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม ซึ่งในโอกาสนี้ได้มีการมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตาม โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางผู้ได้รับผลกระทบด้านค่า ครองชีพอันเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตเกินความต้องการของตลาด ซึ่งมีทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดยมีนายวิรัตน์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน และนำตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 13 ราย จากทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร เข้ารับมอบเงิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้มอบ

โดยโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยาง นี้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ที่สวนยางเปิดกรีดแล้ว และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี 2557และ 2558 จำนวนทั้งสิ้น 850,000 ครัวเรือน โดยให้ความช่วยเหลือครัวละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท แบ่งเป็นเจ้าของสวนหรือผู้เช่า 900 บาทต่อไร่ คนกรีดยาง 600บาทต่อไร่ สำหรับในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร มีผู้มีสิทธิ์ 12,669 ครัวเรือน เนื้อที่ 136,425 ไร่ คิดเป็นงบประมาณ 204,637,500 บาท ซึ่งเริ่มรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ไปจนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 และเริ่มมอบเงินให้ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการนำร่อง อำเภอละหมู่บ้าน รวม 7 หมู่บ้าน จำนวน 110 ครัวเรือน ซึ่ง ธกส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง และจะดำเนินการมอบเงินให้ครบภายใน 30 พฤษภาคม 2559 ที่มา : NNT (29/12/2558)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

อำเภอลานสกา นำร่องมอบเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  
จำนวนประมาณ 70 คน 29 ธ.ค. 2558

(วันนี้ 29 ธ.ค.58) เวลา 13.40 น. ที่ศาลาประจำหมู่บ้านมะม่วงทอง ม.4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมประชุมและรับเงินในโครงการ จำนวนประมาณ 70 คน โดยมี นายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอลานสกา เป็นประธานฯ มีนายประยูร อินทกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย และ นายจรงค์ จุลเดช หัวหน้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ โดยมีการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนในพื้นที่ ม.4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการนำร่อง จำนวน 59 ราย โดยโอนผ่านบัญชี ธ.ก.ส. สาขาลานสกา จำนวน 334 ไร่ 3 งาน เป็นเงินจำนวน 502,125 บาท ทั้งในส่วนของเจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง ผู้มีเอกสารสิทธิ์ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ์ ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นผู้กรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนคนกรีดยางกับการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เท่านั้น ซึ่งภายในงานยังได้มอบบัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 12 ราย ด้วย

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิมล หนูแก้ว ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

จ.สุรินทร์เร่งจ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นเงินกว่า 69 ล้านบาท พร้อมย้ำเกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 27 ธ.ค. 2558

นายธัชชัย ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางของจังหวัดสุรินทร์ว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายการผลิต การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และค่าครองชีพแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีมติดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง และหรือผู้ให้เช่า และคนกรีดยาง คราวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ๆ ละ 1,500 บาท โดยจ่ายให้เจ้าของสวนยาง 900 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้เปิดรับแจ้งสิทธิ์ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น เกษตรกรเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ 1 ครอบครัวต่อ 1 สิทธิ์ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 และ 2558 ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและ ต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องมาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ที่สวนยางที่ตั้งอยู่ โดยกำหนดการรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ สำหรับจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีเกษตรกรปลูกสวนยาง รวม 17 อำเภอ จำนวน 8,181 ครัวเรือน รวมพื้นที่ 70,586 ไร่ เป็นเงินกว่า 69 ล้านบาท

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผลแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

**NNT**สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

Rubber Authority of Thailand [ RAOT ] News

**ข่าวเกษตร**

การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

## จ.นครศรีธรรมราช นำร่องจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตไส ใหญ่ 26 ธ.ค. 2558

นายพลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนั้น ในส่วนสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 ได้กำหนดมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน ยาง ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามนโยบายของรัฐบาล ใน วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(มทร.ศรี วิชัย) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น ประธานในพิธี โดยมีกรมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนของตำบลควนกรด และตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง เพื่อเป็นการนำร่อง จำนวน 300 ราย ผ่านบัญชี ธ.ก.ส.ทั้งใน ส่วนของเจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง ถือเป็นของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาลให้กับพี่ชาวสวน ยางทั่วประเทศ

สำหรับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รัฐบาล วางเป้าหมายช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ 1 คร้วเรือนต่อ 1 สิทธิ์ ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นผู้กรีดยางให้แก่ เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนคนกรีดยางกับ กยท. ด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วน ร้อยละ 60:40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน โดยแบ่งจ่ายให้เจ้าของสวนยาง/ ผู้เช่าสวนยาง 900 บาทต่อไร่ เป็นเงินสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำจัดการผลิต 700 บาทต่อไร่ และเงินเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 200 บาทต่อไร่ และจ่ายให้คน กรีดยาง 600 บาทต่อไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพ

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิมล หนูแก้ว ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนธิผลแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

## จ.สุรินทร์ ประชุมการจ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง เป็นเงินกว่า 69 ล้านบาท 25 ธ.ค. 2558

จังหวัดสุรินทร์ ประชุมการจ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นเงินกว่า 69 ล้านบาท พร้อมย้ำเกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

นายธีรชัย ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางของจังหวัดสุรินทร์ว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายการผลิต การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และค่าครองชีพแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีมติดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง และหรือผู้ให้เช่า และคนกรีดยาง คราวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ๆละ 1,500 บาท โดยจ่ายให้เจ้าของสวนยาง 900 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่

ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้เปิดรับแจ้งสิทธิ์ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น เกษตรกรเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ 1 ครอบครัวต่อ 1 สิทธิ์ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 และ 2558 ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและ ต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องมาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ที่สวนยางที่ตั้งอยู่ โดยกำหนดการรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ สำหรับจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีเกษตรกรปลูกสวนยาง รวม 17 อำเภอ จำนวน 8,181 ครัวเรือน รวมพื้นที่ 70,586 ไร่ เป็นเงินกว่า 69 ล้านบาท

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิตติวรรณ มณีล้ำผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุลแหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์

29 ธันวาคม 2558 หน้า A 5

## ข่าวเด่นทั่วไทย

### จ่ายชดเชยชาวสวน 12,750 ล้านบาท

สุราษฎร์ธานี — พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองเรียน ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม นำร่องมอบเงินช่วยเหลือชาวสวนยางตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านเกษตรกร จำนวน 150 ราย โดยจะจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเจ้าของสวนและคนกรีดยางไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ เป้าหมาย 8.5 แสนครัวเรือน วงเงิน 12,750 ล้านบาท

29 ธันวาคม 2558 หน้า 10



**ดูกรีดยาง** - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ ตามโครงการ  
ประชารัฐ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และ  
พบปะประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านหนองเรียน หมู่ 5 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวานนี้  
(28 ธ.ค.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมฟ้องร้องบริษัทเอกชน เรียกค่าเสียหาย หลังละเมิด  
ข้อตกลงในการรับซื้อยางพารา เผยยกเลิกสัญญาการซื้อขายไปแล้วตั้งแต่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะทำงานของการ  
ยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.เพื่อบริหารจัดการสต็อกยางพาราที่เหลือ จำนวน 365,000 ตัน  
โดยมีการนัดประชุมครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58 ทั้งนี้ ผลการประชุมของคณะทำงานมี  
ความเห็นว่าจะเร่งระบายยางพาราที่เหลืออยู่ให้เร็วที่สุดในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ จะมีการ  
ฟ้องร้องบริษัทเอกชน ซึ่งละเมิดข้อตกลงในการรับซื้อยางพารา และมีการยกเลิกสัญญาการซื้อขาย  
ไปแล้วตั้งแต่ วันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า การยกเลิกสัญญากับทางเอกชนรายนี้ เนื่องจากไม่สามารถรับซื้อยางพารา  
ตามสัญญาในข้อตกลง สัญญาการซื้อขายระหว่างกันตามที่มีการลงนามสัญญาไปเมื่อเดือน พ.ย.57  
สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการยางพาราที่เหลือในสต็อกนั้น ก็เพื่อให้การ  
บริหารจัดการสต็อกยางพาราของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เดินหน้าไป และ  
รักษาเสถียรภาพราคายาง ที่สำคัญก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประเทศชาติ  
สำหรับการยกเลิกสัญญากับบริษัทเอกชนนั้น เนื่องจากมีการละเมิดสัญญา ซึ่งครั้งแรกเอกชนราย  
นี้ทำสัญญาซื้อขาย จำนวน 2.1 แสนตัน โดยต้องรับมอบยางให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.58 แต่ที่  
ผ่านมารับมอบไปได้แค่ 30,000 ตันเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสัญญาแนบท้ายที่จะต้องซื้อขายใน  
โครงการมูลภัณฑ์กันชน จำนวน 2 แสนตัน แต่ทางบริษัทรับยางได้เพียง 5,000 ตัน และสัญญาที่  
2 จะต้องรับยางทั้งหมดภายในเดือน พ.ค.59 โดยการตรวจสอบพบว่าทางบริษัททำการละเมิด  
สัญญา จึงต้องยกเลิกสัญญาดังกล่าว พร้อมจะมีการฟ้องร้องค่าเสียหาย และดำเนินค่าปรับกับทาง  
บริษัทต่อไป ที่มา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (วันที่ 28 ธันวาคม 2558)





การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

30 ธันวาคม 2558 หน้า 12

# อบรมสมาชิกสหกรณ์วังชมภู เพิ่มศักยภาพการผลิตยางพารา

**เพชรบูรณ์ :** สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดโครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการยางพาราให้กับสมาชิกสหกรณ์ยางพาราวังชมภูจำกัด เพื่อฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา การบริหารจัดการยางพารา - และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วัดบ้านวังทอง ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ในการผลิตและการบริหารจัดการยางพารา การบำรุงดูแลรักษาต้นยางพาราแก่สมาชิกสหกรณ์ยางพาราวังชมภู จำกัด และเกษตรกรใน

พื้นที่ตำบลวังชมภู และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตยางพารา พร้อมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการและการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

นายศรีรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “การปรับปรุงพัฒนาดิน การผลิตปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน” และผู้แทนสำนักงานกองทุน

สงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “การดูแลรักษาต้นยางพาราและโรคและการป้องกันต้นยางพารา” ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเป็นอย่างมาก

30 ธันวาคม 2558 หน้า 27

# ปศุสัตว์เมืองคอนแจกไก่ เกษตรกรเลี้ยงในสวนยาง

นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัด นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สภาวะราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างมาก ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดสรรงบประมาณศาสตร์จังหวัด 5 ล้านบาท เพื่อซื้อไก่จำนวนกว่า 50,000 ตัว แจกจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางนำไปเลี้ยงในสวนยางหรือในพื้นที่ข้างบ้าน ซึ่งจากการติดตามของแต่ละอำเภอพบว่า เกษตรกรบางรายสามารถขยายพันธุ์ไก่เนื้อ สามารถนำมาเป็นอาหารได้ โดยไข่ก็แบ่งรับประทานและนำมาฟักเป็นลูกไก่เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป ซึ่งโครงการนี้ไม่

แนะนำให้ทำเป็นการตลาด แต่จะเน้นให้เป็นอาหารบริโภคในครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นายไสวกล่าวว่า โครงการต่อไปคือแจกไก่พื้นเมืองให้กับกลุ่มเกษตรกรอีก 50 กลุ่ม โดยแจกรายละ 10 ตัว ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยแจกไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ อยากให้เกษตรกรที่ได้รับไก่มาแล้ว เลี้ยงในสวนยาง แบ่งกิน แบ่งเก็บ ส่วนไข่ก็เก็บกินและเก็บฟักเป็นตัวเพื่อขยายพันธุ์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หากเกษตรกรเดินตามนี้ก็จะสามารถประกอบครอบครัวได้



30 ธันวาคม 2558 หน้า 9, 13

### เกษตร-และสิ่งแวดล้อม



# 13

สภาเกษตรกรณะ 2 ทางรอดชาวสวนยางพารา ต้องเลิกพึ่งพาการปลูกยางอย่างเดียว หันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมรวมกลุ่มร่วมมือด้านการผลิตและการตลาด

## แนะ 2 ทางรอด 'สวนยางพารา'

### ● ต้องทำเกษตรผสมผสานพร้อมรวมกลุ่มผลิต-ทำการตลาด

นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า แม้ราคายางพาราจะอยู่ในภาวะความผันผวนอย่างรุนแรง แต่เชื่อว่าเกษตรกรจะต้องอยู่รอดได้อย่างแน่นอน และยางพาราจะไม่ล้มสลายแน่นอน โดยทางรอดที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา คือ

1. การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกับทำสวนยาง ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ดำเนินการรองรับเรื่องนี้ไว้ให้เกษตรกรแล้ว โดยได้นำความสำเร็จของ อาจารย์ประยงค์ รณรงค์ ปราชญ์เกษตรที่พิสูจน์แล้วว่าจากการปลูกต้นยาง 70 ต้นต่อไร่ คงเหลือ 40 ต้นต่อไร่ ได้ผลผลิตเท่ากัน เกษตรกรสามารถนำดินบางส่วนเกินไปขายให้มีรายได้ เพื่อจะลงทุนในอาชีพเสริม สำหรับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ โดยขอให้ยึดเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่เป็นต้นแบบเพื่อเรียนรู้และทำตาม พืชหรือสัตว์ที่จะเสริมอาชีพ ขอให้ใช้การตลาดนำการผลิต ต้องมีช่องทางการจำหน่ายก่อน สำหรับเรื่องที่เกษตรกรกังวลใจ คือ เงินลงทุนสร้างอาชีพเสริม นายสิทธิพร ได้บอกว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้



สิทธิพร จริยพงศ์

เตรียมเรื่องนี้รองรับ มีเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันให้อยู่ได้ในทุกความกัน โดยได้เสนอต่อ เปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อทำตามรัฐบาลและรัฐบาล การรวมกลุ่มสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการผลิตยาง ไปทำอาชีพเสริม ไปแปรรูปยางให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ ร.ก.ส.สนับสนุนเงินสินเชื่อ จากเดิมในวงเงิน สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา โดย 1 หมื่นล้าน ขณะนี้ ให้สินเชื่อ 5 พันล้านบาท และสนับสนุนเพิ่มเป็น 1.5 หมื่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เตรียมรองรับการรวมกลุ่มของเกษตรกรไว้แล้วเช่นกัน

คนละไม่เกิน 1 แสน

ส่วนปัญหาเกษตรกรมีหนี้สินเดิมอยู่ กับปัญหาเรื่องหลักประกัน สภาเกษตรกรก็ได้เจรจากับ ร.ก.ส.ให้สามารถให้บุคคล 2 คน หรือผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ค้ำประกันได้ โดยเกษตรกรต้องเสนอโครงการประกอบว่าจะทำอะไรซึ่งเกษตรกรอำเภอจะช่วยเหลือในเรื่องนี้ รวมทั้งได้เสนอให้ลดขั้นดอกเบี้ยกับอำเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน เพื่อให้สะดวกกับเกษตรกร ทั้งนี้เรื่องนี้มีกำหนดเวลาถึง 31 ธันวาคม 2559

2. เรื่องการรวมกลุ่ม เกษตรกรจะอยู่รอดได้ในสถานการณ์นี้คนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมคิดรวมๆกันทำด้วยกัน โดย

มีเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันให้อยู่ได้ในทุกความกัน โดยได้เสนอต่อ เปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อทำตามรัฐบาลและรัฐบาล การรวมกลุ่มสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการผลิตยาง ไปทำอาชีพเสริม ไปแปรรูปยางให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ ร.ก.ส.สนับสนุนเงินสินเชื่อ จากเดิมในวงเงิน สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา โดย 1 หมื่นล้าน ขณะนี้ ให้สินเชื่อ 5 พันล้านบาท และสนับสนุนเพิ่มเป็น 1.5 หมื่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เตรียมรองรับการรวมกลุ่มของเกษตรกรไว้แล้วเช่นกัน

30 ธันวาคม 2558 หน้า 11

## จี กนอ.เดินหน้านิคมฯ ยาง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในงานเปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber city) สงขลา ว่าการดำเนินงานพัฒนานิคมฯ ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มียางพาราเป็นวัตถุดิบในการรองรับภาคอุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้ กนอ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่นิคมฯ ทั่วประเทศ ให้เร่งรัดดำเนินแผนงานนิคมยางพารา ในรายละเอียดที่เป็นระบบอย่างชัดเจนที่จะต้องแล้วเสร็จภายในปี 2560 โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนอย่างแท้จริง

“การลงทุนในครั้งนี้นี้ จะต้องเน้นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสถียรภาพราคา ยางในท้องถิ่น รวมถึงเป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาให้รัฐบาลในระยะยาวที่ไม่ต้องเข้ามาอุดหนุนราคายางพาราเมื่อเกิดภาวะราคาตกต่ำ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าฯ กนอ. กล่าวว่า กนอ.มีเป้าหมายที่จะเดินหน้าการพัฒนา นิคมฯ ยางพารา เน้นให้สอดคล้องกับรัฐบาล ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่จะสามารถเชื่อมโยงภาคธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจบริการ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจชุมชนท้องถิ่น (Otop ) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ซึ่งมั่นใจว่าการเดินหน้าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศได้เพิ่มขึ้น ในขณะนี้ กนอ.เตรียมพร้อมแผนพัฒนาการลงทุนนิคมฯ ยางพารา โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง

30 ธันวาคม 2558 หน้า 11



**เปิดงาน...** พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นเปิดประธานโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber city) พร้อมด้วย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิรพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมเปิดโครงการฯ โดย กนอ.เตรียมพร้อมแผนลงทุนในด้านของสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งระบบการสร้างถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เพื่อรองรับการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการในปี 2559 ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 หน้า 6 (1)

# ส่งออกสินค้าเกษตรปีออก ทิศทางไม่สดใส-ลุ่นยาวถึงสิ้นปี



ปี 2558 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร หรือจีดีพีภาคเกษตรของไทยติดลบ 4.2% มากสุดในรอบ 36 ปี ซึ่งนอกจากมีปัจจัยลบจากภัยแล้ง การยกเลิกสัมปทานประมงของอินโดนีเซีย และปัญหาหนี้สินของเกษตรกรแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยลบที่สำคัญเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว กระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า สำหรับทิศทางแนวโน้มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยในปี 2559 หรือปีออก “ลิง” จะเป็นอย่างไรนั้น “ฐานเศรษฐกิจ” ตรวจสอบผู้ประกอบการตัวจริง เสียงจริง ใน 5 กลุ่มสินค้าสำคัญประกอบด้วย ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ไข่ กุ้ง พบแนวโน้มไม่สดใส และยังเป็นอีกหนึ่งปีที่ต้องลุ้นเหนื่อย

## ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

“การส่งออกข้าวของไทยในปี 2558 ที่ผ่านมาน่าจะส่งออกได้ใกล้เคียง 10 ล้านตัน ซึ่งจะเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดียที่จะส่งออกได้ประมาณ 11 ล้านตัน สำหรับในปี 2559 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวที่ 9 ล้านตัน ดังนั้นในเบื้องต้นทางสมาคมก็ตั้งเป้าหมายส่งออกที่ 9 ล้านตัน แต่จะได้หรือกันและແລງตัวเลขเป้าหมายอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงต้นปี”

สำหรับปัจจัยบวกต่อการส่งออกข้าวของไทยในปี 2559 ที่สำคัญได้แก่



• ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์

กรณีที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา หรือ USFDA ได้ประมาณการ สต็อกข้าวโลก จะลดเหลือ 84 ล้านตัน จากปี 2558 มีสต็อกประมาณ 100 ล้านตัน จากภัยแล้งและพายุในหลายประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิต สต็อกข้าวของอินเดียผู้ส่งออกอันดับ 1 ขณะนี้ได้ลดจาก 30 ล้านตัน เหลือ 20 ล้านตัน หากผลผลิตข้าวของอินเดียได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากอาจมีผลให้อินเดียส่งออกข้าวในปี 2559 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียหากมีปัญหาภัยธรรมชาติ ผลผลิตข้าวในประเทศลดลงอาจต้องนำเข้าเพิ่ม

ส่วนปัจจัยลบต่อการส่งออกข้าวไทยในปี 2559 ยังมีอยู่มาก ที่สำคัญจาก

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ขณะที่สหรัฐฯจะเป็นผู้ส่งออกน้ำมันอีกราย ส่วนอิหร่านที่ถูกแซงก์ชันก็จะกลับมาส่งออกน้ำมันได้อีกครั้ง จะทำให้ซัพพลายล้นตลาด ราคาน้ำมันที่ลดลงจะส่งผลให้ลูกค้าข้าวรายสำคัญของไทยในทวีปแอฟริกาที่เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน เช่น ไนจีเรียรวมถึงอีกหลายประเทศจะมีกำลังซื้อน้อยลง การนำเข้าข้าวจากไทยจะลดลงตามไปด้วย

31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 หน้า 6 (2)

“นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกปี 2559 ก็ยังไม่ดี แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯจะฟื้น แต่สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีนก็ยังไม่แข็งแรง ส่วนสต็อกข้าวไทยที่มีมากถึง 13 ล้านตัน จะยังเป็นตัวกดราคาข้าวไทยและข้าวโลกไม่ให้สูงขึ้นมาก แต่หากมีภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ของโลกก็จะเป็นโอกาสให้ระบายได้เร็วขึ้นเช่นกัน ดังนั้นปี 2559 ยังเป็นปีที่ต้องลุ้นเหนื่อย โดยการส่งออกข้าวอาจจะดีขึ้น หรือแค่ทรงตัว

### หลักชัย กิตติพล นายกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย

“ปีที่ผ่านมามาคาดไทยจะส่งออกยางพาราได้ราว 3.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ส่งออก 3.7 ล้านตัน ส่วนปี 2559 คาดจะส่งออกได้ประมาณ 3.9 ล้านตัน โดยปริมาณและมูลค่าการส่งออกรูปดอลลาร์สหรัฐฯคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5% มีปัจจัยบวกจากที่ จะมีการขยายการส่งออกไปยัง 4 ตลาดที่คาดว่าจะใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น ได้แก่ รัสเซีย อินเดีย สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ส่วนตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก (สัดส่วน 45% ของการส่งออก) คาดเศรษฐกิจยังไม่ดี รวมถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่นอีกหนึ่งตลาดการใช้ก็ยังคงทรงๆ ตามภาวะเศรษฐกิจ”



• หลักชัย กิตติพล

ในครั้งแรกของปี 2559 ราคายางพาราทั้งในและต่างประเทศคาดว่าจะยังทรงตัว และในครึ่งปีหลังคาดว่าจะขึ้นบนสมมติฐานเศรษฐกิจจีนไม่เกิดเรื่องร้ายๆ ที่เป็นอันตรายใหญ่โต และเอาตัวรอดจากเศรษฐกิจที่อาจเกิดวิกฤติ “ต้มยำกุ้ง” ได้ หากเป็นไปตามนี้ ทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าที่ การใช้จ่ายก็จะเริ่มฟื้นตัวจากที่แย่มาก 3-4 ปี อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงก็ยังมีอยู่มาก ที่สำคัญคือ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ถูกลง ยางธรรมชาติถูกแข่งขันโดยยางสังเคราะห์ หรือยางเทียมมากขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทของไทยอาจเสียเปรียบค่าเงินของอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ที่เป็นคู่แข่งส่งออกยางพาราที่สำคัญในภูมิภาค

### สุรีย์ ยอดประจวบ นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

“การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในปี 2558 คาดจะส่งออกได้ประมาณ 7.6 ล้านตัน จากเคยประเมินว่าจะส่งออกได้ประมาณ 8 ล้านตัน ที่ผิดพลาดมีสาเหตุสำคัญจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลักในการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย (99%) รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้โรงงานผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ในกำกับของคอฟโก้ให้ใช้ข้าวโพดในสต็อกรัฐแทนมันสำปะหลังตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ซึ่งจะทำให้ความต้องการใช้มันสำปะหลังในส่วนี้หายไป 3 ล้านตันต่อปี คาดจะทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยในภาพรวมไปตลาดจีนในปี 2559 จะส่งออกได้เพียง 4 ล้านตันหรือลดลงไปเกือบ 50%”

ปัญหาที่จะตามมาจากตลาดจีนลดการนำเข้าคือ ราคาหัวมันสดในประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2558 ส่วนใหญ่ซื้อเฉลี่ยที่ 2 บาทต่อกิโลกรัม จากช่วง 3 เดือนก่อนหน้าราคาเฉลี่ยที่ 2-2.20 บาทต่อ



• สุรีย์ ยอดประจวบ

31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 หน้า 6 (3)

กิโลกรัม ซึ่งแนวโน้มนอกจากราคามันจะตกต่ำแล้ว ผลผลิตก็มีแนวโน้มโอเวอร์ซัพพลายหรือล้นตลาด เรื่องนี้ทางสมาคมจะได้ป้อนข้อมูลแก่ภาครัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรต่อไป

### อวีวรรณ คำพา ประธานกรรมการบริหาร อวีวรรณกรุ๊ป

“ปี 2558 คาดไทยจะส่งออกสินค้าไม้ได้ปริมาณมากกว่า 6 แสนตัน จากปี 2557 ส่งออกได้ 5.6 แสนตัน(มูลค่า 7.72 หมื่นล้านบาท) ส่วนปี 2559 คาด



• อวีวรรณ คำพา

การส่งออกสินค้าไม้จะขยายตัวในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้น 8-9% เนื่องจากประชากรโลกเพิ่ม และความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาอยู่ที่ราคาซึ่งคงต้องแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะในตลาดหลักคือสหภาพยุโรป(อียู)ที่สินค้าไทยต้องแข่งกับสินค้าจากประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งเดิมเขามีตลาดหลักที่รัสเซีย แต่ขณะนี้มีปัญหาเรื่องการเมืองกรณียุโรปทำให้รัสเซียไม่ซื้อของจากยุโรปตะวันออก ผู้ผลิตจากยุโรปตะวันออกจึงหันมามุ่งตลาดอียูแทน รวมถึงเรายังต้อง

แข่งขันกับสินค้าไม้ที่มาจากบราซิล”

“ปี 2559 จะเป็นปีที่ท้าทายฝีมือผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมไม้ เพราะเรามีต้นทุนสูง คู่ค้าก็กดราคาซื้อถูกๆ คนที่ทำครบวงจรก็ยิ่งพอเอาตัวรอดได้ แต่คนที่ไม่ครบวงจร ห่วงผลิตรวมแต่ไม่มีตลาดจะไปขายตัดราคาทำให้เพื่อนฝูงในวงการเดือดร้อน ดังนั้นทุกคนต้องวางแผนให้ดี”

### พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

ผลผลิตกุ้งไทยในปี 2558 ที่ผ่านมาคาดจะทำได้ที 2.5 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ผลิตได้ประมาณ 2.3 แสนตันหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงรอดจากโรคกุ้งตายด่วน หรือEMS ได้ดีขึ้น โดยศักยภาพการผลิตในปี 2559 คาดจะดีกว่าในปีที่

ผ่านมา โดยจะทำได้ถึง 3 แสนตัน แต่ปัญหาอยู่ที่การทำตลาด เพราะเวลานี้สื่อในสหรัฐฯได้นำเสนอข่าวโจมตีหนักมาก อ้างถึงผลิตภัณฑ์กุ้งที่จำหน่ายในตลาดสหรัฐฯมาจากแรงงานบังคับ พร้อมทั้งปลุกกระแสผู้บริโภคในสหรัฐฯและยุโรปไม่ซื้อสินค้าที่มาจากการใช้แรงงานทาส ซึ่งล่าสุดมติของสมาชิกสมาคมจะยกเลิกการว่าจ้างสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น(ล้าง) ภายนอกห่วงโซ่อุปทานกุ้งของบริษัทสมาชิก โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อให้สามารถควบคุมมาตรฐานสภาพแวดล้อมการทำงานตลอดห่วงโซ่การผลิตกุ้งของไทย



• พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

“ส่งออกกุ้งปี 2559 แนวโน้มปริมาณ และมูลค่าอย่างไรยังตอบยาก คงต้องรอดูสถานการณ์หลังปีใหม่ และต้องรอดูประกาศผลของอียูในเดือนมกราคม การแก้ไขปัญหายูของไทยว่าจะแก้ไขเหลือ และไม่ถูกใบแดงได้หรือไม่ รวมถึงประกาศรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯว่าเราจะหลุดจากบัญชี tier 3 ได้หรือไม่ เพราะทั้งหมดนี้มีผลต่อการส่งออกกุ้งของไทย”





30 ธันวาคม 2558 หน้า 12



# งานวันยางพารา และกาชาดบึงกาฬ 2559

Bueng Kan Rubber Day and Red Cross 2016

21-27 ม.ค. 2559

สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ

**1** เสวนาปราชญ์ชาวบ้าน

ฟังความรู้ทุกมิติ  
เรื่องยางพารากับเหล่ากูรู  
และต้นแบบเกษตรกรดั่ง

**3** อบรมอาชีพแปดวัน  
เพื่อชาวบึงกาฬ

ครั้งแรกกับหลักสูตร  
เบเกอรี่ - ขนมหวาน  
พร้อมเมนูเด็ด  
กับเชฟ 5 ดาว

**5** สูดยอดยอนตกรรม  
“มอเตอร์โชว์”

ครั้งแรกกับ  
“มินิมอเตอร์โชว์”  
พรมยอนตกรรม  
รุ่นใหม่ทุกค่ายที่มี

**2** นิทรรศการ “เมืองแห่งยางพารา  
การค้า และการท่องเที่ยว”

- ชมสุดยอดนิทรรศการ “ฟากไทย” (ครั้งแรกในอีสาน)
- นิทรรศการมหัศจรรย์พรรณพืชทั่วไทย
- ทางเลือกใหม่กับ “สวนยางพาราแบบผสมผสาน”
- ศึกษาทิศทางใหม่การพัฒนาการค้า และอีอีซี
- 10 แหล่งท่องเที่ยว “ดี” คัมพลาด

**4** นวัตกรรม  
และสินค้าน่าซื้อ

พบนวัตกรรม  
เครื่องจักรกลการเกษตร  
และสินค้าโดนใจ  
จากเอสเอ็มอี

**7** สินค้าโอท็อป  
และผลิตภัณฑ์ชุมชน

รวมอาหารเด็ด อาหารคั้ง  
ของฝาก ของที่ระลึก  
ผ้าพื้นเมือง และสินค้า  
เลืองชื่อมากมาย

**6** เกษตรยั่งยืน  
กับ รถส.

พลาดไม่ได้กับ  
ทางเลือกใหม่  
พร้อมกิจกรรม  
ที่หลากหลาย  
เพื่อเกษตรยั่งยืน

**8** ลานแข่งขันยางพารา

สนุกกับการฟันผลยอนต  
แชมป์กรีดยาง  
ลับมือกรีดยาง  
และกองเชียร์ยางพารา

**9** บึงกาฬ คอนเทสต์  
และคอนเสิร์ตดั่ง

ร่วมค้นหาดาวดวงใหม่ใน  
“บึงกาฬคอนเทสต์ 2016”  
ชมการร้อง เล่น เต้น  
และโชว์พิเศษของเยาวชนบึงกาฬ  
ประกะคอนเสิร์ตดั่ง 7 วัน 7 คืน

**10** กาชาดบึงกาฬ

สุขใจได้บุญ สืบสาน  
การกุศล-บริจาคกาชาด  
ชิงรางวัลใหญ่มากมาย  
 อาทิ รถยนต์ฟอร์ด  
มอเตอร์โชว์ เครื่องใช้ไฟฟ้า  
จักรยาน ฯลฯ













31 ธันวาคม 2558 หน้า 26 (1)

## 2558 ผ่านไป ภาพรวมเกษตรไทย ทรงไม่ถึงกับทรุด





31 ธันวาคม 2558 หน้า 26 (2)

จากการเปิดเผยของนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 "เกษตรบริบทใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม. เมื่อวันก่อนว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในภาคการเกษตรปี 2558 ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2557

โดยเฉพาะสาขาพืช สาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตร ขณะที่สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั่วโลก ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี 2557 ถึง เมษายน 2558 ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกมีความแปรปรวนในหลายด้าน จึงส่งผลกระทบต่อ การเกษตร ได้แก่ ปริมาณผลผลิตลดลงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย สรุปว่า ผลผลิตกันต์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) ของภาคการเกษตรในปี 2558 มีทิศทางขยายตัวในกรอบจำกัดที่ประมาณร้อยละ 2.5-3.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อปลายปี 2557 แรงหนุนสำคัญมาจากสาขาพืช ปศุสัตว์ และประมงที่ฟื้นตัวขึ้น

ถึงกระนั้นราคาสินค้าเกษตรไทย ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวและยางพารา ซึ่งผันแปรตามทิศทางของภาวะตลาดโลกที่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ายังฟื้นตัวไม่ชัดเจน และผลของอุปทานโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางชะลอลงในช่วงปี 2556-2557 ที่ผ่านมามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงภาพรวมการส่งออกของไทย ในปี 2558 โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญหลายรายการ มีทิศทางที่ไม่สดใสกัน อันเป็นผลมาจากปัจจัยกดดันสำคัญด้านราคา

ในปี 2558 สินค้าที่ยังปรับตัวในกรอบจำกัด จากปัจจัยท้าทายด้านอุปทานเป็นหลักคือ ข้าว และยางพารา อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางชะลอตั้งแต่ปี 2557 ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยให้เผชิญความท้าทายหลายด้าน รวมทั้งภาคเกษตร แม้ว่าผลผลิตกันต์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงภาคเกษตรจะขยายตัว แต่หากพิจารณาดัชนีราคาสินค้าเกษตร พบว่า มีทิศทางการปรับตัวที่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2557 ซึ่งแรงจูงราคาคงกล่าว มาจากสินค้าเกษตรส่งออกหลักของไทยอย่างข้าว และยางพารา ต้องเผชิญความท้าทายด้านราคาตามภาวะตลาดโลก ยังผลให้ในปี 2558 ภาพรวมสินค้าเกษตรหลักของไทย จึงมีทิศทางการขยายตัวในกรอบจำกัด

ตามภาวะตลาดโลกที่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ายังฟื้นตัวไม่ชัดเจน

ส่วนชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยก็ยังคงมีรายได้ที่อยู่ในระดับต่ำ ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากยอดขายสินค้าทางการเกษตร โดยภาพรวมยังน้อยอยู่

อย่างไรก็ตามในส่วนของการเกษตรนั้นในส่วนของการรวมตัวกันผลิตและจำหน่ายภายใต้รูปแบบสหกรณ์ที่เกษตรกรรวมตัวกัน



ขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจภาคการเกษตรนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สรุปออกมาว่า

ภาคสหกรณ์ไทยทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 11,144 แห่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (33%) แยกเป็นกลุ่มสหกรณ์ในภาคการเกษตร 3,854 แห่ง กลุ่มสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 8,151 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 4,139 แห่ง มีสมาชิกผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 12.43 ล้านคน คิดเป็น 19% ของประชากรทั้ง

ประเทศ (จำนวน 65.18 ล้านคน) ขยายตัว 0.13 % มีทุนดำเนินงานรวมกว่า 2.4 ล้านล้านบาท ขยายตัว 0.64%

โดยภาคการเกษตร ธุรกิจหัตถ์ร้อยละ 0.05 คือ การจัดหาสินค้ามาจำหน่ายที่หัตถ์ร้อยละ 4.27 และธุรกิจการรวบรวมผลผลิตและแปรรูปหัตถ์ร้อยละ 1.19 มีมูลค่าธุรกิจโดยรวม 3.26 แสนล้านบาท โดยธุรกิจการให้เงินกู้ยืม (สินเชื่อ) สูงสุดจำนวน 9.47 หมื่นล้านบาท (29.19%) หรือเฉลี่ย 1.4 หมื่นบาทต่อคน รองลงมาธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูป (26.77%) ธุรกิจรับฝากเงิน (22.63%) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (21.19%) และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร (0.22%) ตามลำดับ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1.82 แสนล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 3.5 พันล้านบาท

สำหรับนอกภาคการเกษตร ธุรกิจขยายตัวร้อยละ 0.26 ผลมาจากธุรกิจด้านการให้บริการหัตถ์ร้อยละ 5.83 และธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายหัตถ์ร้อยละ 1.71 มีมูลค่าธุรกิจโดยรวม 1.7 ล้านล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 6.5 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.64 ของกำไรสุทธิ

ส่วนกลุ่มเกษตรกร ธุรกิจหัตถ์ร้อยละ 7.71 ผลมาจากธุรกิจลงทุนหัตถ์ลงเกือบทุกด้าน โดยด้านธุรกิจการรวบรวมผลผลิตและแปรรูปหัตถ์ร้อยละ 11.16 ด้านการให้บริการต่าง ๆ หัตถ์ร้อยละ 8.74 ด้านการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายหัตถ์ร้อยละ 8.76 ด้านการรับฝากเงิน หัตถ์ร้อยละ 3.62 ยกเว้นธุรกิจด้านสินเชื่อขยายตัวร้อยละ 3.28 มีมูลค่าธุรกิจรวมกันเท่ากับ 8.2 พันล้านบาท โดยธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูปสูงสุดจำนวน 5,137 ล้านบาท (62.59%) หรือเฉลี่ย 9,322 บาทต่อคน รายได้รวมทั้งสิ้นกว่า 6.5 พันล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวม 6.4 พันล้านบาท มีกำไรสุทธิกว่า 126 ล้านบาท

สรุปแล้วปี 2558 โดยภาพรวมเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย มีกำไรทุกกลุ่มทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร โดยมียอด



31 ธันวาคม 2558 หน้า 26 (3)



กำไรรวมทั้งสิ้น 68,694 ล้านบาท นอกจากการเกษตรที่ทำกำไรสูงสุด 6.5 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 95% ของกำไรสุทธิทั้งระบบ รายได้หดตัว 1.38% ส่วนค่าใช้จ่ายหดตัวลงเช่นเดียวกันที่ 1.32% โดยหนี้สินเฉลี่ยต่อคนขยายตัว 0.50% หรือเฉลี่ย 1.31 แสนบาทต่อคน ขณะที่เงินออมเฉลี่ยขยายตัว 0.43% หรือเฉลี่ย 1.46 แสนบาทต่อคน

หลายฝ่ายมองว่าสถานการณ์ทางการเกษตรของไทยในปี 2558 ที่ผ่านมามีอุปสรรคจากข้อมูลที่กำลังมาพอจะกล่าวได้ว่ายังอยู่ในภาวะแบบทรงตัว ที่ยังไม่ถึงกับทรุดเสียทีเดียว และจากผลกระทบที่ภาคการเกษตรได้รับในช่วงปีการผลิต 2558 ยังผลให้ส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเกษตรกรเองเห็นพ้องกันว่า การลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานความต้องการของตลาด คือทางออกที่สำคัญสำหรับความอยู่ได้และอยู่รอดของภาคเกษตรของไทยในวันนี้ข้างหน้า



และพบว่าในปี 2558 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการขยับเพื่อการปรับตัวยกระดับภาคเกษตรทั้งระบบ ตลอดจนดำเนินการตลาด เพื่อจะผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น เป้ายกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรไทย บนย่างก้าวที่สินค้าเกษตรไทยยังคงมีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อยังคงบทบาทในฐานะอาชีพพื้นฐานของไทยต่อไป.



30 ธันวาคม 2558 หน้า A 11



## รับมือวิกฤตแล้ว

รัฐบาลอาจใช้ข้ออ้างว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบาดของน้ำท่วมตามทีประกาศไว้ได้ เพราะมรสุมภัยแล้งทวีความรุนแรงมากขึ้นมาเป็นระยะ

ดังนั้น นับจากนี้ไปรัฐบาลจะต้องเร่งผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรออกมาโดยด่วน เพราะตั้งแต่คณะนายทหารเข้ายึดอำนาจ ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ปัญหาหน้าเป็นนโยบายแรกๆ แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์เป็นอัน

ภาคเกษตรทั้งระบบจึงไม่มีความหวังเกี่ยวกับการบริหารน้ำให้พอมองเห็นอนาคต มีแต่ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำบนแผนกระดาษของกรมชลประทาน ที่ได้ตั้งเป้าจะขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มเติมใน 10 ปีข้างหน้าอีก 8.7 ล้านไร่ภายในปี 2569

ในขณะที่ปัญหาแล้งเฉพาะหน้าตกอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงด้วยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลางยังมีน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 ล้านไร่ อาจเข้าสู่วิกฤตและมีความเป็นไปได้สูงที่จะกลายเป็นปัจจัยจุดเศรษฐกิจทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไปยังภาคส่วนอื่นเป็นลูกโซ่

ความหวังของประเทศในสถานการณ์เช่นนี้ จึงไม่ใช่ว่า

โยนความผิดให้ใคร หรือโทษขวานขวามว่าไม่เข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือ เพราะจะย้อนแย้งความเป็นจริง เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันได้ออกมาตรการจูงใจส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมหลายรูปแบบและต่อเนื่อง

ฝ่ายบริหารจะเข้าใจปัญหาวิกฤตภาคเกษตรต้องแก้หรือไม่ก็ตาม แต่ข้อมูลจากหน่วยงานหลักได้สะท้อนปัญหาขาดแคลนน้ำไว้อย่างแจ่มชัด อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้คาดการณ์ว่าภัยแล้งจะทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังในครึ่งแรกของปี 2559 หดตัวลง และทำให้รายได้เกษตรกรทั้งปีขยายตัวเพียง 2.3%

นอกจากนี้ แบงก์ชาติยังประเมินว่า ภาวะภัยแล้งจะเป็นปัญหาในระยะยาวของเศรษฐกิจไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสร้างความไม่แน่นอนของรายได้เกษตรกรเป็นอย่างมากในภายภาคหน้า เมื่อบวกปัจจัยภายนอกในปีหน้าเข้าไปด้วย จะส่งผลให้จีดีพีขยายตัวลดลง 0.2% ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัญหาภัยแล้งที่จะลดราคาสินค้าเกษตรตกต่ำลง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังตอกย้ำข้อมูล ธปท. ด้วยว่า แม้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่กลับเป็นปัจจัยลบส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรในปี 2559 มีแนวโน้มปรับลดลงอีก โดยเฉพาะยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน

เมื่อนำข้อมูลภาคส่งออกที่ลดลงต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ผสมกับปัจจัยราคาน้ำมันที่ลดลง ภัยแล้งคุกคามและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ย่อมมีโอกาสปฏิเสธความไม่เข้าใจต่อสถานการณ์ มีอาจโยนความผิดให้ผู้อื่น หรือโทษต้นเหตุที่มาจากอดีต

มีแต่ต้องลงมือทำในทันที

30 ธันวาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง  
ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	มกราคม		กุมภาพันธ์	
	2559		2559	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	45.00	44.75	45.20	44.95
ชั้น 2	44.40	44.15	44.60	44.35
ชั้น 3	43.85	43.60	44.05	43.80
ชั้น 4	43.55	43.30	43.75	43.50
ชั้น 5	43.10	42.85	43.30	43.05
ยางแท่ง				
STR5L	42.00	41.75	42.20	41.95
STR20	41.55	41.30	41.75	41.50
น้ำยางข้น				
60%	28.25	28.00	28.45	28.20
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

29 ธันวาคม 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทย ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)						หน่วย : บาท/ก.ก.	
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณ การซื้อขาย	สถานะ คงค้าง
ม.ค.59	42.50	42.00	42.50	-0.50	42.00	70	400
ก.พ.59	43.25	43.25	43.25	-0.95	43.25	22	438
มี.ค.59	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	0	525
เม.ย.59	45.30	45.30	46.00	-0.40	46.00	18	507
พ.ค.59	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0	127
มิ.ย.59	47.00	47.00	47.00	-0.60	47.00	3	87
ก.ค.59	47.00	47.00	47.00	-1.10	47.00	6	52



ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

**ภาวะยาง AFET: ราคายังคงต่อ อับตันนโยบายรัฐแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ-การจัดตั้ง RUBBER CITY (29/12/2558)**

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 25.71 ล้าน บาท มีปริมาณซื้อขายรวม 119 สัญญา เพิ่มขึ้นจากวันศุกร์ 96 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ราคา RSS3 ยังปรับตัวลดลง ซึ่งการซื้อขายใน AFET ช่วงนี้มีปัจจัยที่น่าติดตามคือ ปัจจัยภายในประเทศเรื่องความคืบหน้ากรณีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และพยายามจัดตั้ง rubber city โดยต้องรอดูติดตามว่าจะมีนโยบายอะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมที่จะ ส่งผลดีต่ออุปสงค์และอุปทานยางพาราภายในประเทศหรือไม่

ส่วนปัจจัยต่างประเทศหลักๆ สำหรับปีหน้านั้น ให้ติดตามว่าจีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ และที่สำคัญคือสหรัฐฯ ต้องดูว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในรอบที่ 2 เมื่อใด ตลอดจนถึงติดตาม สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกด้วย ระยะยาว ราคายังเคลื่อนไหวตัวตาม downtrend รอผ่านแนวต้าน 55-56 ก่อน ส่วนระยะกลาง แนวต้านสำคัญที่ 52.0 - 53.70 และระยะสั้น wait & see รอ SMA5 ตัด 75 แล้วราคาไม่หลุดแนวเส้น 75/รอยืนเหนือเส้น 75 ให้ได้ก่อน (เพราะทำ lower low มาตลอดทางตั้งแต่ 66) เพิ่มเติมการยืนระยะนั้นควรจะมี vol & OI support พร้อมมองว่าแนว 48 เป็นช่วงบริเวณที่แข็งแกร่ง ใช้เป็นทั้งแนวรับและแนวต้าน คาดการณ์แนวรับอยู่ที่ 46.80 และ 45.60 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 52 และ 49 บาท ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,136 สัญญา ลดลง 12 สัญญา

**ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)**

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

JAN 16 42.50 42.00 70

FEB 16 44.20 43.25 22

MAR 16 45.00 - 0

APR 16 46.40 46.00 18

MAY 16 47.50 - 0

JUN 16 47.60 47.00 3

JUL 16 48.10 47.00 6

รวม 119

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 28 ธันวาคม 2558)





การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

### ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา (29/12/2558)

#### 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลง โดยมีปัจจัยลบมาจากการแข็งค่าของเงินเยน และนักลงทุนชะลอการซื้อในช่วงวัน หยุดคริสต์มาสและใกล้หยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ รวมทั้ง ความกังวลของนักลงทุนเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง สหรัฐฯ (เฟด) อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและเงินบาทอยู่ในระดับอ่อนค่า ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคายางได้ในระดับหนึ่ง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.19 บาท ลดลงจาก 37.63 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.17
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.69 บาท ลดลงจาก 37.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.19
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.19 บาท ลดลงจาก 36.63 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.20
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.98 บาท ลดลงจาก 19.56 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.58 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.97
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.02 บาท ลดลงจาก 16.66 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.64 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.84
6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.27 บาท ลดลงจาก 32.66 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.39 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.19



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

- 2 -

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบ  
คละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซีอขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมกราคม 2559

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.39 บาท ลดลงจาก 46.83 บาท ของสัปดาห์ที่  
ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.94
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.24 บาท ลดลงจาก 45.68 บาท ของสัปดาห์ที่  
ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.96
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.13 บาท ลดลงจาก 29.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  
กิโลกรัมละ 0.47 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.59

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.14 บาท ลดลงจาก 46.58 บาท ของสัปดาห์ที่  
ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.94
  2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.99 บาท ลดลงจาก 45.43 บาท ของสัปดาห์ที่  
ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.97
  3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.88 บาท ลดลงจาก 29.35 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  
กิโลกรัมละ 0.47 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.60
2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

- 3 -

ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และแนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของปี?

ผู้ประกอบการชะลอการซื้อในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและใกล้หยุดยาวในเทศกาล ปีใหม่ ขณะที่ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ตลาดล่วงหน้าโตเกียวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะมีมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2.0 รวมทั้งขานรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤศจิกายน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน และค่าเงินบาทที่อ่อนค่า  
ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 123.27 เซนต์สหรัฐฯ (44.25 บาท) ลดลงจาก 123.52 เซนต์สหรัฐฯ (44.19 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.25 เซนต์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 0.20

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 156.23 เยน (46.03 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 154.02 เยน (45.07 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.21 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.44  
--ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 21-27 ธ.ค. 2558--

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 28 ธันวาคม 2558)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

**ราคาตลาดยาง TOCOM: สัญญาส่งมอบเดือน มิ.ย.2559 ปิดลดลงแตะ 157.0 เยน  
(29/12/2558)**

ตลาดยางโตเกียวประจำวันวันที่ 29 ธ.ค.2558 มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 12,039 สัญญา โดยสัญญาขายส่งมอบเดือน มิ.ย.2559 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 155.7-158.5 เยน ปิดตลาดที่ 157.0 เยน

ลดลง 3.0 เยน

เดือน ปิดวันก่อน เปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด เปลี่ยนแปลง ปริมาณซื้อขาย

ม.ค. 2559 148.5 147.1 147.1 144.1 146.1 -2.4 77

ก.พ. 2559 150.9 148.6 149.3 146.3 148.4 -2.5 104

มี.ค. 2559 154.3 151.9 152.4 150.1 151.2 -3.1 90

เม.ย.2559 157.1 155.4 155.9 152.9 154.4 -2.7 576

พ.ค. 2559 158.9 156.3 157.4 154.7 155.9 -3.0 4,538

มิ.ย. 2559 160.0 157.6 158.5 155.7 157.0 -3.0 6,654

รวม 12,039

หมายเหตุ:

(1) หน่วยของราคา = เยน/กก.

(2) ปริมาณการซื้อขาย 1 หน่วย = 10,000 กิโลกรัม

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 29 ธันวาคม 2558)